

การสังเกตและวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำตุ้มจัดสภาพต่างๆ ในสถานศึกษาทั้ง ภายในห้องเรียน ภายนอก ห้องเรียน ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์จากการอยู่ร่วมกันทำ กิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นสุข สนุก สบายและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีความสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี สิ่งแวดล้อมในศูนย์มีผลต่อบรรยากาศของศูนย์ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึที่ดี เกิดความรู้สึสบายใจ รู้สึกอบอุ่น รู้สึกภูมิใจในความเป็นเจ้าของและอยากที่จะมาโรงเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน

การจัดมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็กหรือมุมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำตุ้มเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้เล่นสื่อและเครื่องเล่นประเภทต่างๆ โดยมุม ประสบการณ์ จะมีสื่อและเครื่องเล่นจัดไว้ให้เด็กได้เล่น ซึ่งแต่ละมุมประสบการณ์จะมีลักษณะแตกต่างกันเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนรู้ที่จัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มในกิจกรรมเสรี โดยในมุมประสบการณ์ครูยังต้องมีเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กเรียน โดยครูสร้างสรรค์สื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

การจัดกิจกรรมเสรีหรือการจัดมุมประสบการณ์จึงทำให้เด็กกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครบทุกด้าน ช่วยเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งสาระการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์สำคัญ ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการจำ การคิด และการแก้ปัญหา และช่วยให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้



การจัดสภาพภายนอกห้องเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้มมีการจัดสภาพแวดล้อมมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางร่มรื่นที่เอื้อต่อการเล่นของเด็ก และช่วยให้เด็กมีพื้นที่ในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย และทักษะในการเข้าสังคมในเวลาเดียวกัน ประกอบไปด้วย เครื่องเล่นสนามที่ทำจากยางรถยนต์ ที่ให้เด็กได้ปีนป่ายและเดินทรงตัว นอกจากนี้ยังมีมุมผู้ปกครองที่คอยให้ผู้ปกครองได้นั่งรอรับบุตรหลาน



นางสาวเนตรนภา ตันศิริ
ห้อง 2 รหัส 571561321062